



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๐๘

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๑๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีอำพร ปานเกต)
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตรียมกำหนดแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลตรุษจีน	แนวหน้า, naewna, thainews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมออกประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี ๖๔ ได้แก่ การป้องกันเหตุอัคคีภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาเครื่องไหว้ กระดาษเงิน กระดาษทอง รวมถึงศาลเจ้าต่าง ๆ ให้ลดการจุดธูปเทียนให้น้อยลง เพื่อลดควันจากการจุดธูปเทียนและการเผาที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ช่วยลด PM๒.๕ และให้สำนักงานเขตแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังตรวจสอบและ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมย้ำให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่มีการรวมตัวของครอบครัวและเครือญาติ โดยต้องเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้สั่งการให้สำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามหลัก D-M-H-T-T ขณะไปซื้อของไหว้ ไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้า หรือเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ สำหรับการจัดงานตรุษจีนเยาวราชในปี นี้ กทม.งดจัดทุกกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ด้านบวก - กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔ - ขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาเครื่องไหว้และลดการจุดธูปเทียนเพื่อลดควันที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ - ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔ พร้อมแจ้งเตือนข้อควรระวังเหตุอัคคีภัยแก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือลดการเผาเครื่องไหว้และลดการจุดธูปเทียน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างต่อเนื่อง
๒	ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันถนนเลียบบคลองทรุดตัวจากผลกระทบภัยแล้ง	dailynews, siamrath, news.ch๗	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ตรวจพบปัญหาถนนสายรองซึ่งติดกับคลองซอยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก เช่น เขตหนองจอก เกิดการทรุดตัวหลายแห่ง เนื่องจากน้ำในคลองลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลิ่งพัง ผิวถนนเคลื่อนตัวเป็นรอยแยก และทรุดตัวลง ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอกได้จัดเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขซ่อมแซม โดยนำอุปกรณ์พร้อมเครื่องจักรเร่งปักเสาเข็มป้องกันการเคลื่อนตัวของชั้นดินและปรับคืนสภาพผิวการจราจร เพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหในระยะยาว อย่างไรก็ตาม กทม.ได้กำชับให้สำนักงานเขตตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยถนนที่อยู่บริเวณเลียบบคลอง ที่มีระดับลดลงมากผิดปกติ พร้อมทั้ง	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหถนนเลียบบคลองทรุดตัวจากผลกระทบภัยแล้ง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของถนนที่อยู่บริเวณริมคลองต่าง ๆ และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ให้สำนักงานโยธาให้คำแนะนำในการซ่อมแซมถนนและแก้ไขปัญหาจุดที่มีความเสี่ยงตามหลักวิศวกรรม รวมถึงปิดป้ายประชาสัมพันธ์จำกัดน้ำหนักรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ให้วิ่งผ่านในถนนเส้นดังกล่าว ส่วนการขุดลอกคลองในฤดูแล้งที่มีการดำเนินการอยู่นั้น จะเพิ่มความระมัดระวัง โดยเว้นระยะห่างจากริมตลิ่งและการทำแนวทางลาดริมตลิ่งตามหลักวิศวกรรม		เตรียมการป้องกันหากเกิดเหตุถนนทรุดตัวจากผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด
๓	แจ้งเตือนคนกรุงเทพฯ เตรียมรับมือพายุฝน-ลมกระโชกแรง ๘-๙ ก.พ.นี้	siamrath, bangkokbiznews, springnews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันที่ ๗- ๙ ก.พ.๖๔ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ส่วนกรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบช่วงวันที่ ๘-๙ ก.พ.๖๔ โดยมีฝน ๒๐-๔๐% ของพื้นที่ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระเหิมความเสียหายที่จะ เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๐ ก.พ.๖๔ อุณหภูมิจะลดลง ๑ - ๔ องศา ซึ่งระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งประมาณช่วงกลางเดือน ก.พ. เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพ	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.พ.๖๔	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ ความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ มาตรการควบคุมความปลอดภัยของการใช้บันจัน และเครนก่อสร้าง พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง
๔	ชะลอซ่อมบางกอกอารีนา หนองจอก/พิจารณาใช้ทำโรงพยาบาลสนาม	แนวหน้า, ข่าวสด, naewna, khaosod	- นายเกรียงยศ สุดลาภา ผว.กทม. กล่าวถึงการปรับปรุงสนามบางกอกอารีนา หนองจอก เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ว่า กทม.ได้ชะลอการปรับปรุงสนามบางกอกอารีนาไว้ก่อนตามที่ สกไอโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้เลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ๒๐๒๑ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากเดิมที่กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พ.ค.๖๔ ณ กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี เลื่อนไปเป็นวันที่ ๑๐ - ๒๐ มี.ค.๖๕ ประกอบกับ ผู้บริหาร กทม. มีนโยบายจัดหาสถานที่ในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาใช้พื้นที่ สนามบางกอกอารีนา หนองจอก เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่	- สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมใช้สนามบางกอกอารีนา หนองจอก เป็นโรงพยาบาลสนาม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ที่อาจมีเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ซึ่งอาจพิจารณาใช้สนามบางกอกอารีนา เป็นโรงพยาบาลสนาม และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดีขึ้น และไม่ต้องใช้สนามบางกอกอารีนาแล้ว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จะดำเนินการปรับปรุงตามแผนต่อไป		
๕	กทม.งดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์	ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, bangkokbiznews, dailynews, js๑๐๐, thebangkokinsight, springnews, matichon, tnnthailand, mgronline, thebangkokinsight, thestandard, tna.mcot, naewna, thairath, fm๙๑bkk, bangkokbiznews, nationtv, prachachat, innnews, khaosod, komchadluek, newtv, thansettakij, sanook, khaosodenglish, workpointtoday, thaich๘, amarintv, nationthailand, thansettakij hoonsmart	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ในวันที่ ๑๔ ก.พ.ของทุกปี ตรงกับวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ถือเป็นวันที่คู่รักนิยมจดทะเบียนสมรสจำนวนมาก แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และยังไม่มีความมั่นใจว่าจะส่งผลกระทบท่อความปลอดภัยของประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากการงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก กทม.จึงงดการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถใช้บริการจดทะเบียนสมรสหรืองานทะเบียนอื่น ๆ ได้ในวันและเวลาราชการ โดยสำนักงานเขตจะกำหนดจำนวนผู้รับบริการให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ ประชาชนสามารถใช้ระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ เลือกวัน เวลา และสถานที่ใช้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการ	<u>ด้านบวก</u> - งดจัดกิจกรรมการให้บริการจดทะเบียนสมรสเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านงานทะเบียนของ กทม. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมแจ้งให้ประชาชนจองคิวเพื่อรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ เพื่อความสะดวกและลดความแออัดของสถานที่
๖	เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา	matichon, thainews, tna.mcot, เรื่องจริงผ่านเลนส์.com,	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.มีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) สูงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เด็กก่อนวัยเรียน/ โรงเรียนสังกัด กทม.	twitter.com/Matichon	<p>และเด็กวัยเรียน จึงมีนโยบายขอรับการสนับสนุนพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำมาติดตั้งกับแผ่นกรองอากาศ HEPA ที่ กทม.ได้รับการสนับสนุนไว้แล้ว โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) และสำนักการศึกษา (สนศ.) จัดสรรพัฒนาและแผ่นกรองอากาศ เพื่อจัดทำพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) อาทิ ห้องเรียน ชั้นเด็กเล็ก ห้องสมุด หรือห้องประชุม ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ๒๙๒ ศูนย์ ในพื้นที่ ๔๕ เขต (ยกเว้น ๕ เขต ที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ได้แก่ บางบอน บางรัก สัมพันธวงศ์ พระนคร และบางกอกใหญ่) และโรงเรียนสังกัด กทม.๔๓๗ แห่ง</p> <p>- สพส.ได้จัดทำแผ่นกรองอากาศสำหรับติดตั้งในเครื่องปรับอากาศและพัดลม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ๙๙๓ ห้อง แบ่งเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๒๘๑ ห้อง และห้องเรียนธรรมดา ๖๑๒ ห้อง โดยได้จัดสรรแผ่นกรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศสำรองเพิ่มเติมรวม ๑๒,๑๐๔ แผ่น แบ่งเป็นแผ่นกรองอากาศสำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๑,๑๒๔ แผ่น (เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง ใช้แผ่นกรองอากาศ ๒ แผ่น) และห้องที่มีพัดลม ๑๐,๙๘๐ แผ่น นอกจากนี้ สนศ.ได้จัดสรรพัดลม ๕,๖๐๐ ตัว พร้อมแผ่นกรองอากาศ ให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม.เพื่อนำไปติดตั้งในห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ๑ - ๒, ประถมศึกษา ๑ - ๒ และห้องเซฟโซน ส่วนกลางของทุกโรงเรียน อีกทั้งได้จัดส่งแผ่นกรองอากาศสำรองเพิ่มเติม เฉลี่ยประมาณ ๑๐ แผ่นต่อห้องเรียน เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนกับแผ่นกรองอากาศของเดิมที่ถูกใช้งานมานานแล้ว</p>	PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการจัดทำห้องปลอดฝุ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนสังกัด กทม.	มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้ง แจ้งช่องทางการติดตาม และแจ้งเตือนคุณภาพ อากาศกรณีพบค่าฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐาน ให้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๗	กทม.ชวนซื้อสินค้า Bangkok Brand ในโอกาสพิเศษ วันตรุษจีน-วันวาเลนไทน์	ข่าวสด, innews	<p>- นายจิต ชัชวานิชย์ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.โดยสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ที่จะมอบของขวัญที่มีคุณภาพ เพื่อแสดงความรักความห่วงใย ให้แก่คนที่เรารัก ชุดของขวัญผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ กทม.คัดสรรมาให้ประชาชน ผู้สนใจสามารถสอบถาม ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๒๔๗-๙๔๙๒ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- เชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในช่วงเทศกาลวัน</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) รวมทั้งการเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในช่วงเทศกาลวัน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ผลิตภัณฑ์และการตลาด สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม - นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวว่า สพส.ได้เพิ่มช่องทางขายสินค้า Bangkok Brand Delivery ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการได้มีช่องทางขายสินค้า ผู้สนใจติดต่อสอบถามผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Bangkok Brand หรือ โทร.๐-๒๒๔๗-๙๔๙๒	ตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ปี ๖๔	ตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ปี ๖๔
๘	สำรวจพื้นที่เตรียมพัฒนาเป็นต้นแบบโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"	ข่าวสด, dailynews, mgronline, kaosod	- นายชาติรี วัฒนเขจร รป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจบริเวณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เขตประเวศ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักอนามัย มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด ๒๘ ไร่ ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ ๑๐ ไร่ สำหรับจัดทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด ได้ศึกษาเรียนรู้หรือฝึกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัว การทำฟาร์มดักย้อม การทำร้านกาแฟ เพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่กลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก - กทม.มีแนวคิดนำโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาสืบสาน รักษาและต่อยอด เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งบริเวณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ ประเวศ สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปรับปรุงพัฒนาจัดทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยทำเป็นโคกสำหรับทำการเกษตรหรือปลูกผักสวนครัว อีกทั้งยังมีหนองน้ำตามธรรมชาติ โดยจะขุดลอกไว้สำหรับเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับทำนาปลูกข้าว สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือกันโดยหลายภาคส่วน อาทิ กทม.หน่วยงานทหาร จิตอาสา ในการปรับปรุงพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ผู้ที่เข้ามารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต	<u>ด้านบวก</u> - พัฒนาพื้นที่ต้นแบบโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ บริเวณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เขตประเวศ อย่างต่อเนื่อง
๙	กทม.ตรวจคัด	แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์	<u>ด้านบวก</u>	- สำนักอนามัย และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>กรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-๑๙ ในโรงงาน/ย้า นายจ้างกำชับ พนง.ใช้แอปฯ หมอชนะ</p>	<p>bangkokpost, news.ch๗, thebangkokinsight, matichon, prachachat, naewna, mgronline, tnnthailand, bangkokbiznews, js๑๐๐, posttoday, dailynews, tnnthailand, siamrath, tnnthailand</p>	<p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า กทม.ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ของโรงงานในพื้นที่ ๖ เขต ได้แก่ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางบอน จอมทอง และบางขุนเทียน ขณะนี้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น ๑๑๓ แห่ง แรงงานที่ผ่านการตรวจฯ รวม ๑๓,๐๔๒ คน พบผู้ติดเชื้อรวม ๕๔ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ก.พ.๖๔) กทม.ขอขอบคุณเจ้าของโรงงาน ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าได้วิตกกังวล เนื่องจาก กทม.และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ แยกตัวผู้ติดเชื้อนำไปรับการรักษาเรียบร้อยแล้ว และขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นแออัด นอกจากนี้ ขอให้สถานประกอบการหมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้สอยร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู</p> <p>- ศบค.กทม.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานเขตที่ดูแลพื้นที่เสี่ยง อาทิ บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม และจอมทอง แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงาน และเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ กำชับให้แรงงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรค รวมทั้งให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงาน หากจัดทำโรงอาหารภายในโรงงานให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและควรหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนให้สำนักงานเขตทุกเขตกำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- นอกจากนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานเขต แจ้งเตือนประชาชนถึงกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาทิ การจัดงานเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัว หรือการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการรวมกลุ่มรับประทานอาหารในสำนักงาน หรือสถานประกอบการ</p>	<p>- ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- เร่งรัดดำเนินการสอบสวน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>- ขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมสังสรรค์รวมกลุ่ม และการรับประทานอาหารร่วมกันในสำนักงาน หรือสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑๐	เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก ๑๒ ราย	matichon, thaipost, naewna, springnews, dailynews, thebangkokinsight, mgronline, bangkokbiznews, thansettakij, kapook, tnnthailand, komchadluek, sondhitalk, thairath, siamrath, khaosod, js๑๐๐, nationtv, prachachat	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๗ ก.พ.๖๔ รวม ๘๖๐ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๖ ก.พ.๖๔ รวม ๘๔๓ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๖๙ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๗๗๔ ราย สำหรับการติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัว หรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว ๗๕๔ ราย และมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๑๒ ราย ประกอบด้วย ตัวแทนประกันชีวิต ผู้สูงอายุ และพนักงานโรงงานชาวเมียนมา	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดดำเนินการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละรายให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้ง การขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
๑๑	ตรวจสอบความพร้อมประปาหัวแดงรับเหตุอัคคีภัยช่วงตรุษจีน	ข่าวสด	- พ.ต.ท. สมเกียรติ นนทแก้ว ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้นักดับเพลิงทุกสถานีดับเพลิงในสังกัด สปภ. ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ให้พร้อมใช้งาน หากเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากประชาชนอาจจะมีการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง พื้นที่ในชุมชน ทางคับแคบ และจอดรถกีดขวาง รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ประปาหัวแดงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนักดับเพลิงให้ปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ กทม.ยังได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งประปาหัวแดงให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัยในชุมชน	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง และเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน - สำรวจติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขอร้องและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน และความปลอดภัย การดำเนินการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติม
๑๒	"นายกฯ" สั่งการโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย	mcot, thaigov, bangkokbiznews, dailynews, posttoday, innnews,	- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตอบคำถามของคนกรุงเทพฯ ที่ห่วงใยการเปิดเรียนเด็กเล็กในช่วงโควิด-๑๙ ว่า รัฐบาลได้รับข้อมูลจากผู้ปกครอง ที่ผ่านมามีความยากลำบาก เพราะต้องดูแลบุตรไม่ได้ไปทำงาน เด็กนักเรียนไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายลง จึงให้มีการเปิดเรียนตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานความสำคัญ คือความปลอดภัยของนักเรียน	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม.	- สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและครูปลอดภัย ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยกระทรวงศึกษาธิการและ กทม.จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มข้นมากกว่าปกติ ตั้งแต่การคัดกรอง จุดรับส่ง การปฏิบัติตัวของเด็กและครู การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนทุกอย่างต้องมีความรัดกุมมากที่สุด		สังกัด กทม.อย่างต่อเนื่อง
๑๓	คนกรุงเทพฯ การ์ดยังสูง หลังผ่อนคลายมาตรการ	ไทยโพสต์, siamrath, bangkokbiznews, thailandtimes, pimthai,	- ศ.ดร.ธนารักษ์ อิธระมันคง หัวหน้าโครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๘ ม.ค. - ๔ ก.พ.) หลังจากการผ่อนคลายมาตรการ คนกรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มเป็น ๙๘.๐๗% ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้อง มีน้อยกว่า ๒% และพบว่า เขตบางกะปิ ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็น ๙๗.๕๖% (เพิ่มขึ้น ๓.๕๑%) และเขตดอนเมือง เพิ่มขึ้นเป็น ๙๔.๑๓% (เพิ่มขึ้น ๔.๖๘%) เขตตัวเมืองชั้นในประชาชนใส่หน้ากากอนามัย ๙๘-๙๙% ส่วนในช่วงเช้ามีการใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าในช่วงบ่ายเล็กน้อย (๙๘.๑๖% เทียบกับ ๙๗.๖๗%) พื้นที่ขนส่งสาธารณะประชาชนใส่หน้ากากอนามัย ๙๘-๙๙% ขณะที่อัตราการไม่ใส่หน้ากากหรือใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ แสดงว่าช่วงวันหยุดคนอาจจะระวังตัวลดลง จึงต้องเร่งสื่อสารระมัดระวังให้มากในช่วงวันหยุด	<u>ด้านบวก</u> - สร้างความตระหนักให้ประชาชนถึงการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักอนามัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T)
๑๔	สธ.เผยคุมการระบาดโควิดระลอกใหม่ได้หมดแล้ว เหลือสมุทรสาคร-ตาก-กทม.	กรุงเทพธุรกิจ, มติชน Isranews, nationtv, Infoquest, thaigov, siamrath, dailynews, matichon, thansettakij, sanook, thebangkokinsight, posttoday,	- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่หลายพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดี แต่ยังมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.ตาก กรุงเทพฯ และบางจังหวัด ขณะนี้ จ.สมุทรสาคร ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการตรวจค้นหาเชิงรุก และได้ปรับใช้กลยุทธ์ Bubble and Sealed Factory-Accommodation Quarantine โดยให้คนงานในโรงงานได้กลับไปทำงานตามปกติ แต่ยังมีจัดการไม่ให้เข้ามาปะปนกับคนทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ส่วนกรณีพบแรงงานเจ็บป่วยจะมีระบบนำตัวออกไปรักษา ซึ่งมาตรการเดียวกับตลาดกลางกุ้งก่อนหน้านี้ - ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ พบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานที่บ้านนำเชื้อมาติดคนในบ้าน จึงขอกำชับแรงงานชาวเมียนมา หลีกเลี่ยงการพบปะกับเพื่อน โดย	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน โรงงาน และพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าดำเนินการตรวจเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ไม่สวมหน้ากากอนามัย เพราะเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับคนภายในบ้าน และที่ทำงาน โดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่		
๑๕	สจล. แนะนำปัญหาเมืองด้วยหลักวิศวกรรม	siamrath, naewna, posttoday, thaipost,	<p>- ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องประสบปัญหาหนักทั้งปัญหาฝุ่นพิษ รถติด ถนนยุบ อุบัติเหตุรายวัน และน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน น้ำประปาเค็มบริโภคไม่ได้ ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนจะแก้ไขด้วยวิธีปกติไม่ได้ ต้องนำหลักวิศวกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วโลกที่ใช้หลักวิศวกรรมแก้ปัญหาวิกฤตของเมืองสำเร็จมาแล้ว เช่น โตเกียว ลอนดอน สิงคโปร์ และปักกิ่ง</p> <p>- ในการแก้ปัญหาตามหลักวิศวกรรม (๑) ต้องรู้ว่า นี่คือนิวภาวะที่ทนไม่ได้แล้ว เช่น ฝุ่นพิษ น้ำประปาบริโภคไม่ได้ รถติด ถนนทรุด อุบัติเหตุอันตราย (๒) รู้สาเหตุ ต้นแห่งปัญหา เช่น ฝุ่นพิษสะสมมาจากรถปล่อยควันพิษ น้ำประปาเค็มมาจากน้ำทะเลหนุน รถติดมาจากการจัดการจราจร ถนนทรุดมาจากมาตรฐานการก่อสร้าง (๓) รู้ว่าถึงเวลาแล้วต้องจัดการกับปัญหาอย่างจริงจัง เพราะถึงแม้รู้ปัญหาดี แต่ไม่แก้ก็ไร้ประโยชน์ และ (๔) การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา จำเป็นต้องเรียนรู้ความสำเร็จจากคนอื่นที่ใช้วิธีการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ในการนำหลักวิศวกรรมมาใช้ แก้ไขปัญหาของเมือง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การแก้ปัญหาของเมือง ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำหลักวิศวกรรม มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์